



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  
เรื่อง รายงานการประชุมที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยมีมติรับรองแล้ว  
\*\*\*\*\*

เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อ ๓๓ แห่งข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ และสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยได้มีมติรับรองแล้วเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดประกอบตามเอกสารแนบท้ายนี้ จึงเรียนมาให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายสุพัฒน์ อุ่นอ่อน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

## สำเนา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒

ในวันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย

### ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายสุพัฒน์ อุ่นอ่อน	ประธานสภา อบต.เมืองน้อย	สุพัฒน์ อุ่นอ่อน	
๒	นายไพรัตน์ เหมือนมาตย์	รองประธานสภา อบต.เมืองน้อย	ไพรัตน์ เหมือนมาตย์	
๓	นายชุมแพ คำเพราะ	สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.๑	ชุมแพ คำเพราะ	
๔	นางสมนึก ทางทอง	สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.๒	สมนึก ทางทอง	
๕	นายบรรจบ สิทธิโท	สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.๔	พ้นสมาชิกสภาพ	(เสียชีวิต)
๖	นางสุภัทรชนัน คำศรี	สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.๖	สุภัทรชนัน คำศรี	
๗	นายเปรม ทาระ	สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.๗	เปรม ทาระ	
๘	นายเสรีจ เขียวอ่อน	สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.๘	เสรีจ เขียวอ่อน	
๙	นางรุ่งทิพา กรมพะไมย	สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.๙	รุ่งทิพา กรมพะไมย	
๑๐	นายประสิทธิ์ จันทร์แจ่ม	สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.๑๐	ประสิทธิ์ จันทร์แจ่ม	

### ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. ร้อยตำรวจเอกดำรงค์ เจริญตะคุ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย
๒. นายสมาน สืบเสน	รองนายก อบต.เมืองน้อย
๓. นายสุรธีร์ เทพบุรี	รองนายก อบต.เมืองน้อย
๔. นายลุน ทองทวี	เลขาธิการนายก อบต.เมืองน้อย
๕. พ.จ.ต.ประทวน วราพุด	ปลัด อบต.เมืองน้อย
๖. นางพัชราวดี ปักโคทะกัง	รองปลัด อบต.เมืองน้อย
๗. นายอภิชาติ บัวแก้ว	ผู้อำนวยการกองช่าง
๘. นายวัชรินทร์ บุญเริ่ม	หัวหน้าสำนักปลัด
๙. นางสาวจิรพรรณ บุชบงก์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๐. นายสุรพงษ์ อุทัย	นิติกรชำนาญการ
๑๑. นางสาวนิรมล เขียวอ่อน	นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

### ประธานสภา

เรียนท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในวันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ในสมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ซึ่งตรงกับวันอังคารที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕ ตามกำหนดการจะเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป จากการตรวจนับจำนวนสมาชิก มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ลงชื่อเข้าร่วมประชุมจำนวน ๙ ท่าน ครบองค์ประชุม กระผมขอเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป ครับ

**ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม**

**ประธานสภาฯ**

- แจ้งการเสียชีวิตของนายบรรจบ สิทธิโท สมาชิกสภา อบต.เมืองน้อย ม.๔ ซึ่งได้เสียชีวิตเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยจะร่วมเป็นเจ้าของพิงสวดอภิธรรมในคืนวันนี้และขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยและผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน ยืนไว้อาลัยให้แก่ท่านบรรจบ สิทธิโท ส.อบต.หมู่ที่ ๔ ประมาณ ๑ นาที

**ที่ประชุม**

-รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**

**ประธานสภาฯ**

- เชิญนายเปรม ทาระ ส.อบต. หมู่ที่ ๗ ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้แถลงผลการตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

**นายเปรม ทาระ**

-กราบเรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ตามที่สภาองค์การบริหาร

**ประธานคณะกรรมการฯ**

ส่วนตำบลเมืองน้อย คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอแถลงผลการตรวจรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ตามที่ท่านประธานสภา อบต.เมืองน้อย ได้จัดส่งมาซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบแล้วมีการบันทึกครบถ้วนถูกต้องไม่มีการเสนอขอแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด

**ที่ประชุมฯ**

-มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

**ระเบียบวาระที่ ๓ กระตุ้นถาม**

**ประธานสภาฯ**

-แจ้งต่อที่ประชุมได้รับทราบ ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดยื่นกระตุ้นถามผู้บริหารท้องถิ่น

**ที่ประชุม**

-รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้ว**

**ประธานสภาฯ**

-แจ้งต่อที่ประชุมไม่มีเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาและส่งไปให้คณะกรรมการสภาท้องถิ่นนำไปพิจารณา

**ที่ประชุม**

-รับทราบ

**ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม่**

**๕.๑ พิจารณานุมัติการขอกันเงินรายจ่ายหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพัน แต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินต่อไปอีก แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถเก็บขยะ งบประมาณ ๑๘๔,๐๐๐ บาท**

**(สำนักงานปลัด) (รายละเอียดตามบัญชีขออนุมัติกันเงิน)**

**ประธานสภาฯ**

-เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยดำเนินการชี้แจงกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาอนุมัติการขอกันเงิน



**พ.จ.ต.ประทวน วราพุด  
ปลัด อบต.เมืองน้อย  
เลขาธิการสภาฯ**

-กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ท่านรองนายกองค้การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกระผมขอชี้แจงกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ยังมีได้ก่อนนี้ผูกพันแต่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีก ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขออนุมัติกันเงินต่อสภาท้องถิ่นได้อีกไม่เกินระยะเวลาหนึ่งปี กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน ให้ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่น หรือกรณีมีความจำเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินได้ไม่เกินอีกหนึ่งปีต่อสภาท้องถิ่นแล้วแต่กรณี และโครงการดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์เดิมตามที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้กรณีโครงการปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันแล้วให้เบิกจ่ายได้ตามข้อผูกพัน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตามวรรคหนึ่งหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินตามวรรคสองแล้วหากยังไม่ได้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพันหรือมีเงินเหลือจ่ายจากเงินดังกล่าว ให้เงินจำนวนนั้นตกเป็นเงินสะสม ครับ

**ประธานสภาฯ**

-เชิญท่านนายกองค้การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ได้ดำเนินการแถลงรายละเอียดการขออนุมัติกันเงินและเหตุผลความจำเป็นในการอนุมัติกันเงิน

**ร.ต.อ.ดำรงค์ เจริญญตตะคุ  
นายก อบต.เมืองน้อย**

-กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ท่านรองนายกองค้การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย มีความจำเป็นต้องดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถเก็บขยะ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการและการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไปอีกหนึ่งปีงบประมาณ ซึ่งไม่สามารถก่อนนี้ผูกพัน ได้ทันก่อนสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ  
รายละเอียดประกอบการขออนุมัติการกันเงินรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับที่	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ/รายการ	จำนวนเงิน ขอกัน	เบิกจ่าย	คงเหลือ
๑	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง	งบลงทุน	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างอาคารจอด รถเก็บขยะ	๑๘๔,๐๐๐	-	๑๘๔,๐๐๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						๑๘๔,๐๐๐	-	๑๘๔,๐๐๐

จึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย มาเพื่อได้โปรดพิจารณาอนุมัติให้กันเงินต่อไปครับ



- ประธานสภาฯ -ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นโดยให้มีการอภิปรายสลับกันระหว่างผู้ที่คัดค้านกับผู้สนับสนุนการขอเงิน
- นายเปรม ทาระ  
ส.อบต.เมืองน้อย ม.๗ -ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ท่านนายกองค์การบริหารส่วนเมืองน้อย ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมเห็นด้วยกับการเสนอขอเงิน เพราะมีเหตุผลความจำเป็นและจะสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้วครับ
- ประธานสภาฯ -เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอขออภิปรายต่อแล้วได้กล่าวปิดการอภิปรายและนำเสนอต่อที่ประชุมให้มีการลงมติ
- ที่ประชุม มีมติเห็นชอบในการอนุมัติให้กันเงินเป็นเอกฉันท์
- ๕.๒ พิจารณามอบหมายสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  
เพื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน  
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบลเมืองน้อย กรณีครบวาระ
- ประธานสภาฯ -เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ได้ดำเนินการชี้แจงกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยได้รับทราบและใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป
- พ.จ.ต.ประทวน วราพุด  
ปลัด อบต.เมืองน้อย  
เลขานุการสภาฯ -กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอชี้แจงกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องดังนี้ ด้วยตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.๒๕๔๑ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพประกอบด้วย(๓)สมาชิกสภาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมอบหมายจำนวนสองคนและตามข้อ ๑๓ ให้กรรมการตามข้อ ๑๒(๓)มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ออกคำสั่งแต่งตั้งครับ ซึ่งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพชุดปัจจุบันจะครบวาระการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำแหน่งในวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมไว้ซึ่งจำเป็นต้องมีการมอบหมายผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย จำนวนสองคนครับ
- ประธานสภาฯ -ได้เปิดโอกาสให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยเสนอรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ซึ่งเห็นว่ามีเหมาะสม เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
- นางสมนึก ทางทอง  
ส.อบต.เมืองน้อย ม.๒ -กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านดิฉันขอเสนอ นายเปรม ทาระ ส.อบต.เมืองน้อย หมู่ที่ ๗ และนางสาวรุ่งทิพากรมพะไผ่ ส.อบต.เมืองน้อย หมู่ที่ ๙ เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ



**ประธานสภาฯ**

-เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เสนอรายชื่อเพิ่มเติมเป็นอันว่า สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยทั้งสองท่านได้รับมอบหมายให้เป็น กรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพครับ

**๕.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕**

**ประธานสภาฯ**

-เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ดำเนินการชี้แจงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ได้รับทราบ และใช้ประกอบในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

**พ.จ.ต.ประทวน วราพุด  
ปลัด อบต.เมืองน้อย  
เลขานุการสภาฯ**

-กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย นายกององค์การบริหาร ส่วนตำบลเมืองน้อย ท่านรองนายกององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ท่านสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบล เมืองน้อย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ผมขอ นำเรียนชี้แจงกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ด้วยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

- (๑) คณะกรรมการพัฒนาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่มเติมพร้อมด้วยเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติม สำหรับคณะผู้บริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่นเพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่ง พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วยเมื่อ แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาดังกล่าวให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่ น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ครับ

**ประธานสภาฯ**

-เชิญท่านนายกององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ได้แถลงต่อที่ประชุมในรายละเอียด เหตุผลความจำเป็นของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕

**ร.ต.อ.ดำรงค์ เจริญยุติ  
นายก อบต.เมืองน้อย**

-กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ท่านรองนายกององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลเมืองน้อย ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ด้วยประชาชนผู้มา ติดต่อราชการไม่มีสถานที่จอดรถมีการจอดรถไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยทำให้การจราจร ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อยไม่สะดวก เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ซึ่ง จำเป็นต้องบรรจุโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่นและในการดำเนินการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับนี้ได้ ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดตามระเบียบทุกประการ จึงได้โปรดพิจารณาให้ความ เห็นชอบต่อไป

**ประธานสภาฯ**

-ได้เชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ได้อภิปรายแสดงความเห็น โดยให้มีการอภิปรายสลับกันระหว่างผู้คัดค้านผู้สนับสนุนการเสนอแผนพัฒนาท้องถิ่น



- นายเปรม ทาระ** -กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ท่านนายก  
**ส.อบต.เมืองน้อย ม.๗** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
เมืองน้อย ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ท่านปลัดองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลเมืองน้อย หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย และ  
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมเห็นด้วยกับการเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ครับ
- นายประสิทธิ์ จันทร์แจ่ม** -กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย นายกองค์การบริหาร  
**ส.อบต.เมืองน้อย ม.๑๐** ส่วนตำบลเมืองน้อย ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย  
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
เมืองน้อย หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย และผู้เข้าร่วมประชุม  
ทุกท่าน ผมเห็นด้วยกับการเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้ครับ
- ประธานสภาฯ** -เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย เสนอขออภิปรายเพิ่มเติมให้ถือ  
ว่าเป็นการปิดการอภิปรายและผมขอเสนอต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
เมืองน้อย ให้มีการลงมติต่อไป
- ที่ประชุม** -มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๗ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง  
งดออกเสียง ๒ เสียง

**ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ**

**๖.๑ สถานที่ก่อสร้างโรงจอดรถเก็บขยะ**

- นายไพรัตน์ เหมือนมาตย์** -กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ท่านนายก  
**ส.อบต.เมืองน้อย ม.๓** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
เมืองน้อย ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ท่านปลัดองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลเมืองน้อย หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย และ  
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอเสนอแนะเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้างโรงจอดรถเก็บขยะให้  
พิจารณาสถานที่ที่เหมาะสมและบริเวณสวนป่ามีประชาชนไปทิ้งขยะ ตามไหล่ทาง  
ประชาชนที่ผ่านไปมามองเห็นแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบล  
เมืองน้อยหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย
- นายสมาน สืบเสน** -กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ท่านนายก  
**รองนายกอบต.เมืองน้อย** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
เมืองน้อย ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ท่านปลัดองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลเมืองน้อย หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย และ  
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมได้มีการปรึกษารื้อกับทางนิติกร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  
เรื่องนี้แนวทางแก้ไขจะได้ให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนประชาชนไม่ให้ทิ้งขยะต่อไป
- ร.ต.อ.ดำรงค์เหรียญตะคุ** -กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ท่านนายก  
**นายก อบต.เมืองน้อย** องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
เมืองน้อย ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย ท่านปลัดองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลเมืองน้อย หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองน้อย และ  
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สำหรับสถานที่ก่อสร้างโรงจอดรถขยะ จะมีการดำเนินการ  
ก่อสร้างติดกับโรงจอดรถดับเพลิงคงจะมีความเหมาะสมครับ

